



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๑๖

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

โปรดทราบและถือปฏิบัติ

โปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(นางโสภา พงศ์สุพัต)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



กลุ่มประมง ราชการ
รับที่ ก
วันที่ ๑๑ ม.ค. ๕๙
เวลา ๐๘.๕๖ น.

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รับที่ ๑๕๕
วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๒๖

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขรับ ๒๗๐
วันที่ - ๘ ม.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๙.๕๖ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๑-๕๕๕๕ ต่อ ๑๑๙

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๕๙ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๒.๑

สำนักบริหารกลาง
เลขรับ กส ๖
วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๕๖ น.

พรทิพา

(นางพรทิพา แก้วชนะ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- ด้วย สป.กษ. ได้ส่งหนังสือเรื่อง การประชุมผู้ตรวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อ "๒.๑ สินค้าเกษตรหลายชนิดที่ผู้ตรวจราชการฯ รับผิดชอบมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ (Board) แต่ผู้ตรวจราชการฯ ไม่สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆได้ จึงขอให้แจ้งผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นคณะกรรมการฯ หรือเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ส่งสำเนา รายงานการประชุมให้ผู้ตรวจราชการฯ ที่รับผิดชอบสินค้านั้นทราบทุกครั้ง" ทั้งนี้ จะได้ประสานกับฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อแจ้งเวียนเรื่องนี้ผ่านระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

สมปอง

(นายสมปอง อินทร์ทอง)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙

(นายพิรเศรษฐ์ ภูมิไชยโชติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พิรเศรษฐ์

(นายประทอง เสถาภรณ์)

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

ประทอง

(นายจรัญ ธาดาวิวรรธน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานราชการ

รักษาการเลขาธิการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๓๐
วันที่ ๕ ม.ค. ๕๕ เวลา ๑๕.๒๓๗

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๘๒๓

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๓/๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๙๐๙
วันที่ ๕ ม.ค. ๕๕
เวลา

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ สรุปประเด็น ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทั้งหมดเพื่อให้ผู้ตรวจราชการฯ ติดตามและกำกับการขับเคลื่อน

๒. ผู้ตรวจราชการฯ ได้เสนอปัญหา/ข้อค้นพบจากการตรวจราชการฯ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการดังนี้

๒.๑ สินค้าเกษตรหลายชนิดที่ผู้ตรวจราชการฯ รับผิดชอบมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการฯ (Board) แต่ผู้ตรวจราชการฯ ไม่สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ได้ จึงขอให้แจ้งผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นคณะกรรมการฯ หรือเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ตรวจราชการฯ ที่รับผิดชอบสินค้านั้นทราบทุกครั้ง

๒.๒ การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เมื่อได้ดำเนินแก้ไขปัญหาของจังหวัดใดแล้ว ขอให้สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ตรวจราชการฯ ที่ดูแลรับผิดชอบจังหวัดนั้นๆ ทราบด้วย เพื่อให้ผู้ตรวจราชการฯ มีข้อมูลเบื้องต้นในการติดตามงานในพื้นที่

๒.๓ กลไกการเชื่อมโยงระหว่าง ผู้ตรวจราชการฯ และ Single Command (กรณีที Single Command ไม่ใช่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด) มอบให้ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณากำหนดแนวทางให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีบทบาทในการดำเนินการของ Single Command ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑. ให้กองกลางดำเนินการตามข้อ ๒.๑

๒. ให้สำนักสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนดำเนินการตาม

ข้อ ๒.๒

๓. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ.

ดำเนินการตามข้อ ๒.๓

(นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ให้กองกลาง

- สำนักบริหาร

๕ ม.ค. ๕๕

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....

ที่..... วันที่.....

เรื่อง ภายนอกการประจวบสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม/ว.ส.ส.ส.ส.

วิชน ๒๖๑ กษ.

.เพื่อไปตรวจพบ บันทึกขอเอา การประจวบสมุทร.
๑๕. ๒๖๑ กษ ๒๖๑ กษ ๒๖๑ กษ ๒๖๑ กษ ๒๖๑ กษ

๒๖๑ กษ

(นางบริจิตต์ เปรมประทีป)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บันทึกช่วยจำ การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๑๒๔)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

เรื่องที่ประชุม	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
<p>๑. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</p>	<p>รมว.กษ.เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ</p> <p>๑. ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ ถือเป็นหัวใจในการทำงานในพื้นที่ ต้องทำให้เกิดความเข้มแข็ง ต้องดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิก มีการขยายผล</p> <p>๒. เมื่อ ศพก. เข้มแข็งแล้ว ต้องรวมเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ เพื่อบริหารจัดการในภาพรวมเรื่องต้นทุน เครื่องมือ การตลาด ใช้หลักประชารัฐ คือ ความร่วมมือระหว่าง ข้าราชการ เกษตรกร และเอกชน</p> <p>๓. เมื่อรวมแปลงใหญ่แล้ว กระทรวงฯจะเสนอของบประมาณจากรัฐบาลมาสนับสนุนการขับเคลื่อนในภาพรวม</p> <p>๔. มาตรฐานสินค้ามีความสำคัญมากขึ้น ต้องพัฒนาให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP หรือ เกษตรอินทรีย์ ตามลำดับ</p> <p>๕. Single Command ต้องลงไปขับเคลื่อนงานของกระทรวงทุกเรื่อง รวมทั้ง ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ด้วย โดยต้องจัดทำแผนขับเคลื่อนอย่างไรบ้าง หน.ผตร. อาจพิจารณาจัดทำแบบฟอร์มในการติดตามการทำงานของ Single Command ในแต่ละนโยบาย</p>	<p>- ที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>๒. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม</p>	<p>- ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p>	<p>- ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม</p>
<p>๓. เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๓.๑ รายงานความคืบหน้าการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าเกษตร ๑๑ คณะ</p>	<p>๑) สศก. เสนอร่างคำสั่งมาที่ กษ. แล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอ รมว.กษ.</p> <p>๒) ปลัด กษ. ส่งรายชื่อ ผตร.ให้กับปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเตรียมส่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการประสานงาน ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งรายชื่อ ผตร.ที่รับผิดชอบสินค้ากลับมาแล้ว</p> <p>๓) ขอให้รองปลัดกระทรวงฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ และผู้ตรวจราชการฯ วางกรอบการทำงาน แผนการทำงานปฏิทินการทำงาน</p> <p>๔) ปลัด กษ. เห็นชอบหลักการให้จัดการประชุมร่วม ๔ กระทรวง และเสนอตั้งคณะกรรมการร่วม ๔ กระทรวง คือ เกษตร พาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยปลัด กษ. เป็นประธานการประชุมในครั้งแรก เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการทำงานร่วมกัน</p> <p>๕) การขับเคลื่อน ใช้คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าเกษตร ๑๑ คณะเป็นกลไกหลักในการทำงาน โดยเชื่อมโยงกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ</p>	<p>- ที่ประชุม รับทราบ</p>

เรื่องที่ประชุม	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
<p>๓.๒ คำสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙</p>	<p>รมว. กษ. ได้ลงนามในคำสั่งแผนการตรวจราชการของ ผตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๕๙ แล้ว สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</p> <p>๑.๒ มาตรการสนับสนุนการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร</p> <p>๒. การตรวจราชการกรณีปกติ ได้แก่ การตรวจตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี และนโยบายกระทรวง</p> <p>๒.๑ งานเร่งด่วน</p> <p>๒.๒ งานต่อเนื่อง</p> <p>๒.๓ งานเพื่อความยั่งยืน</p>	<p>- ที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>๔. เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ การติดตามมาตรการโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙</p>	<p>หน.ผตร. สรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตาม โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ตามมาตรการที่ ๑ - ๘ (ตามเอกสารแนบ)</p> <p>รมว.กษ. เสนอเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ภัยแล้งน่าจะรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จึงต้องเร่งดำเนินงานและเตรียมการให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะการลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่</p>	<p>มอบท่านเลขานุการ รมต. แจ้งสรุปผลการตรวจติดตามของ ผตร. ที่นำเสนอนี้ เพื่อให้กรมที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๕. เรื่องอื่นๆ</p>	<p><u>หน.ผตร.</u></p> <p>๑. ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ ยังมีการทำการเกษตรแบบเดิมๆ ไม่มีความหลากหลาย ส่วนมากเป็นศูนย์ข้าว จึงควรทำความเข้าใจการดำเนินงานกับทุกจังหวัด</p> <p>๒. การประกวดแปลงใหญ่กรณีข้าวซึ่งเป็นแปลงส่วนใหญ่ ผลผลิตจะออกเดือน พ.ย. จะส่งผลให้ไม่ทันการประกวด</p> <p>๓. กลไกความเชื่อมโยงระหว่าง ผตร. กับ Single Command เนื่องจาก กษ. จังหวัด ไม่ได้เป็น ผช.ผตร. เพราะมีการยกเลิกบางคำสั่ง และ Single Command หลายจังหวัด ไม่ได้เป็น ผช.ผตร.</p> <p><u>ผตร.นำชัย</u></p> <p>ควรมีการเชื่อมโยงกิจกรรมของ ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ ระหว่างอำเภอ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่</p> <p><u>ผตร.นฤมล</u></p> <p>๑. ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ ควรมีศูนย์ต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาศูนย์อื่น</p> <p>๒. Single Command ควรมีจังหวัดตัวอย่าง เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้</p>	<p>- มอบท่านเลขานุการ รมต. เชิญ สศก. สผง.และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือในการปรับปรุงคำสั่งย่อย เพื่อให้ Single Command เชื่อมโยงกับระบบตรวจราชการ</p>

เรื่องที่ประชุม	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
	<p><u>ผตร.สุวิทย์</u></p> <p>๑. ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ที่กำหนดไว้ ควรปรับเปลี่ยนได้ กรณีที่มีศูนย์อื่นที่มีความเหมาะสมและเข้มแข็งกว่า</p> <p>๒. กรมควรพิจารณาปรับหลักสูตรการฝึกอบรมของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ๘๘๒ ศูนย์ เพื่อบูรณาการร่วมกัน</p> <p><u>รองปลัด กษ.</u></p> <p>ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแนวทางการจัดเกรด ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ เป็นลำดับ A B C ส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรแบ่ง แต่หากที่ประชุมเห็นเป็นประการใด จะรีบแจ้งคณะจัดทำคู่มือฯ โดยจะให้กรมส่งเสริมการเกษตร มาหารือจัดทำคู่มือ ในวันที่ ๘ ม.ค. นี้</p> <p><u>ผตร.สุตารัตน์</u></p> <p>การโซนนิ่งลำไย ควรมีการกำหนดพื้นที่ปลูกลำไย เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตไม่ให้ล้นตลาด เนื่องจากมีการปลูกในหลายพื้นที่</p> <p><u>ผตร.สุรพล</u></p> <p>ควรมีการพัฒนาบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกข่าวที่มีความสำคัญและสามารถนำเสนอเป็นผลงานของกระทรวงฯได้ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร</p> <p><u>ผตร.ธนิตย์</u></p> <p>๑. ภัยแล้ง งบประมาณได้ส่งถึงกรมหมดแล้ว ต้องเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลในพื้นที่</p> <p>๒. การขับเคลื่อน ๑๑ สินค้า และสินค้าที่สำคัญอื่นๆ ผตร. มักไม่ทราบผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะผลการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ(Board) รวมทั้งการดำเนินงานเรื่องหนี้สินนอกระบบของ (สกร./ธกส.)</p> <p>๓. กรณีโคตัวละแสน ที่ อ.ศรีเชียงใหม่ เป็นการผลิตโคขุน โดยใช้เวลาขุนนาน ๓๖ เดือนทำให้ได้น้ำหนักมาก คุณภาพซากดีมีไขมันแทรกในเนื้อสูง ตลาดมีความต้องการ ได้ให้เจ้าหน้าที่ศึกษารูปแบบการเลี้ยงวิเคราะห์สูตรอาหารแล้ว</p> <p><u>ผตร.ปารีชาติ</u></p> <p>จ.พิษณุโลก มีพ่อพันธุ์กระบือราคาตัวละ ๔ ล้านบาท มีการขายน้ำเชื้อ พ่อพันธุ์ เป็นทางเลือกหนึ่งในการเลี้ยงกระบือ</p> <p><u>ผตร.วิมลพร</u></p> <p>พ่อพันธุ์กระบือดังกล่าว ขณะการประกวดมีรางวัลมากมาย ขายน้ำเชื้อ ลูกผสมที่ได้มามีลักษณะที่ดี ทำให้ยกระดับราคาขายสูงยิ่งขึ้น</p> <p><u>ผตร.กุลรัศมี</u></p> <p>ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ มีทุกอาชีพ ทั้งปราชญ์ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่เรื่องสำคัญคือเรื่องงบประมาณ</p> <p><u>ผตร.สุรจิตต์</u></p> <p>.....</p> <p><u>ผช.รมต. พลเอก ปฐมพงศ์</u></p> <p>การขับเคลื่อน ๘๘๒ ศูนย์ ควรเชื่อมโยงกับเครือข่ายหรือปราชญ์ใน</p>	<p>- มอบรองปลัด กษ. นำข้อมูล ๘๘๒ ศูนย์ มาพิจารณาร่วมกับผลการตรวจของ ผตร.ที่ลงไปติดตามในพื้นที่ หากเห็นว่ามี ความจำเป็น ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยยึดผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นหลัก</p> <p>- มอบ ปลัด กษ.สั่งการให้คณะกรรมการต่างๆ(Board) ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ ผตร. เพื่อบูรณาการการทำงาน -และ ประสานกรมปศุสัตว์มีงานวิจัยหรือมีการส่งเสริมในรูปแบบนี้บ้างหรือไม่ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบต้นทุนการเลี้ยง</p>

เรื่องที่ประชุม	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
	<p>พื้นที่ด้วยเพื่อสนับสนุนกัน ในส่วนของกระทรวงฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชิญ อ.วิวัฒน์ จาก ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาร่วมขับเคลื่อนด้วย รมว.กษ.</p> <p>๑. Single Command ต้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ. ทุกเรื่อง ไม่ได้เน้นหนักเฉพาะ ๒ เรื่อง โดยต้องขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เชื่อมโยงภารกิจด้านการเกษตรในทุกๆ มิติ</p> <p>๒. แปลงใหญ่ ไม่เน้นว่าต้องผลิตอะไรเป็นหลัก ให้พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ เชื่อมโยงกับ ๘๘๒ ศูนย์ เกษตรกรจะต้องเลือกอาชีพที่ถนัด ต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน</p> <p>๓. ในการตรวจราชการในพื้นที่ ขอให้ ผตร. ทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย</p>	

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. พลเอก ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน
๒. พลเอก ประสาท	สุขเกษตร	เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. พลเอก ปฐมพงศ์	ประดมภัก	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. นางบริสุทธิ์	เปรมประพันธ์	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕. นายอนันต์	ลีลา	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖. นายนำชัย	พรหมมีชัย	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗. นางปาริชาติ	ศรีวิพัฒน์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘. นายสุรจิตต์	อินทรชิต	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๙. นายธนิษฐ์	เอนกวิทย์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๐. นายสุวิทย์	ชัยเกียรติยศ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๑. นางวิมลพร	จิตศักดิ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๒. นางนฤมล	พนาวงศ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๓. นางกุลรัศมี	อนันต์พงษ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๔. นายสุรพล	จารุพงศ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๒. นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์	เหล่าวิชยา	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๓. นายวุฒิพงศ์	เนียมหอม	ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ